

บรรณานุกรม

- กมล สุดประเสริฐ. “การศึกษาแบบการสอนเป็นศูนย์กลางถึงขีดจำกัดขั้นสูงไม่มีทางดีกว่านี้
อีกแล้ว.” วารสารวิชาการ. (เมษายน 2544).
- โกวิท ประวาลพุกฤษ์. การประเมินโครงการในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การวางแผน
และการจัดการทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2523.
- เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5, สำนักงาน. ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา.
เชียงใหม่: ม.ป.ท. 2549. (อค์สำเนา)
- คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. การนิเทศภายในโรงเรียน. เอกสารชุดนิเทศ
การศึกษาเล่ม 1 กรุงเทพฯ: ครูสภาลาดพร้าว, 2529.
- คณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน, สำนักงาน. แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2549.
- คณะกรรมการการศึกษาระดับชาติ, สำนักงาน. แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อ
พร้อมรับการประเมินภายนอก. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี, 2544.
- เจริญรัตน์ เพ็ญศิริ. สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารและครูผู้สอน ใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545.
- ชาญชัย อาจินสมาจาร. การบริหารการศึกษา ภาควิชาพัฒนาตำราและเอกสารทางวิชาการ
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมฝึกหัดครู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศึกษา, 2527.
- ดวงเดือน อ่อนน่วม. การเรียนรู้แบบบูรณาการ : ประสบการณ์ของโรงเรียนมีนประสาทวิทยา.
กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
- ธงชัย สันติวงษ์. ทฤษฎีองค์การและการออกแบบองค์การ. กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช, 2541.
- ธเนศ จำเกิด. “การประกันคุณภาพการศึกษา.” เทคโนโลยี. (สิงหาคม 2541): 174-176.
- พจนานุกรม กรมการศึกษาระดับมัธยมศึกษา. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความ คิดเห็นและทัศนคติ : ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม. ม.ป.ท. , 1973.
- นงลักษณ์ วิรัชชัย. รายงานผลการดำเนินงานโครงการนำร่องระดับชาติ เรื่อง กระบวนการปฏิรูป
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การประเมินและการประกัน. กรุงเทพฯ : วิ.ที.ซี.
คอมมิวนิเคชั่น. 2545.

บุญเลิศ ทิพจร. แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.

ปฏิรูปการศึกษา, สำนักงาน. ชุดฝึกอบรมผู้นำชุมชนประมาลสาระ. กรุงเทพฯ: แอล ที เพรส. 2545.
ประพันธ์ สร้อยเพชร. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์โรงเรียนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.

ปราชญา กล้าผจญและสมศักดิ์ คงเที่ยง. หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.

ปราโมทย์ แสนกล้า. การปฏิบัติงานคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา. เชียงใหม่: การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2546.

พีระ พรนวม. สรรพชาติต่อหลักการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน. เชียงใหม่: การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.

สุโขทัยธรรมมาธิราช, มหาวิทยาลัย. เอกสารชุดการสอนวิชาการบริหารบุคลากรในโรงเรียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2540.

ลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน. เชียงใหม่: การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.

ลีปีการ์ พุ่มเล่ง. การปฏิบัติงานคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 2. เชียงใหม่: ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.

ศักรินทร์ สุวรรณโรจน์. “นักบริหารกับเทคนิคการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา” ข้าราชการครู.

(กุมภาพันธ์-มีนาคม. 2541.):

ศิริวรรณ อรุณปรีย์. การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรใน
อำเภออบต. จังหวัดแม่ฮ่องสอน. เชียงใหม่: การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
ศึกษานิเทศก์, กระทรวง คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ: องค์การ
รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2546ก.

_____. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: อรุณสภา, 2546ข.

สมศักดิ์ คงเที่ยง. หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการบริหารการศึกษา
และอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.

สวัสดิ์ วงศ์จันสุนทร. การดำเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ. การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.

สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. “รูปแบบการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา” วิชาการ. 5,4 (2545) : 10-12.

สุรพล ไกรวานิช. การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง. เชียงใหม่ : การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
2544.

อุทัย บุญประเสริฐ. หลักสูตร และการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน. กรุงเทพฯ: เอส ดี เพรส,
2540.

เอกราช ฉัตรคำ. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนของคณะกรรมการโรงเรียนสังกัด
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.

ประวัติของผู้วิจัย

ชื่อ - นามสกุล	นายไอฟาร เปลา
วัน เดือน ปีเกิด	9 กันยายน 2504
ที่อยู่ปัจจุบัน	หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ตั้น อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา	<p>พ.ศ. 2527 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น ป.กศ. จากวิทยาลัยครูเชียงราย จังหวัดเชียงราย</p> <p>พ.ศ. 2535 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) จาก กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2512 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3)</p> <p>พ.ศ. 2540 ปริญญาตรี (วิชาเอกบริหารการศึกษา) จากสถาบัน ราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>พ.ศ. 2549 ป. บัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาการบริหารศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p>
ประสบการณ์การทำงาน	<p>พ.ศ. 2530 ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านนามน สปก. กิ่งอ. เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>พ.ศ. 2543 ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านนามน สปก. กิ่งอ. เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>พ.ศ. 2545 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านชีแบร อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>พ.ศ. 2547 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านชีแบร อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านชีแบร อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านชีแบร สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5</p>